

**CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG**  
**CỦA ỦNG CỬ VIÊN ĐẠI BIỂU HĐND THỊ XÃ SƠN TÂY**  
**KHÓA XX, NHIỆM KỲ 2021-2026**  
**(Đơn vị bầu cử số 7: phường Sơn Lộc, phường Trung Sơn Trầm)**

-----

**Họ và tên: Nguyễn Huy Cận**  
**Chức vụ, đơn vị: Bí thư Đoàn Thanh niên Thị xã**

-----

Kính thưa đồng chí ....., chủ tọa Hội nghị.

Kính thưa các quý vị đại biểu; các ông bà cử tri.

Lời đầu tiên, cho phép tôi xin được gửi tới các đồng chí lãnh đạo, các vị đại biểu khách quý, các cử tri lời kính chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Chúc hội nghị của chúng ta thành công tốt đẹp.

Kính thưa các cử tri.

Tôi tên là Nguyễn Huy Cận, sinh ngày 7/9/1988.

Quê quán: xã Võng Xuyên, huyện Phúc Thọ, thành phố Hà Nội.

Địa chỉ thường trú: thôn Lục Xuân, xã Võng Xuyên, huyện Phúc Thọ, thành phố Hà Nội.

Chức vụ, đơn vị công tác: Bí thư Đoàn Thanh niên thị xã, Bí thư Chi bộ cơ quan; Ủy viên Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam Thành phố Hà Nội; Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên thị xã; Chủ tịch Hội Đồng Đội thị xã.

Tôi sinh ra trong một gia đình công chức, có ông ngoại và bác ruột là quân nhân từng tham gia chiến đấu trong các chiến trường để bảo vệ Tổ quốc; có bố đẻ là công chức nhà nước nay đã nghỉ hưu; gia đình luôn chấp hành tốt chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước. Bản thân tôi được đào tạo cơ bản (cử nhân chuyên ngành Luật Hành chính Nhà nước, Thạc sĩ Luật kinh tế; Cao cấp lý luận chính trị; học viên Lớp đào tạo Cán bộ nguồn của Đảng do Thành ủy Hà Nội tổ chức, giai đoạn 2013-2015). Năm 2015, tôi được Thành ủy Hà Nội tuyển dụng công chức, được Thị ủy Sơn Tây tiếp nhận và điều động đến công tác tại Cơ quan Đoàn Thanh niên. Năm 2016 là Phó Bí thư Đoàn Thanh niên; tháng 12/2020, là Bí thư Đoàn Thanh niên thị xã. Với

chức trách và nhiệm vụ được giao, tôi đã cùng với tập thể Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thị đoàn đoàn kết, thống nhất; kế thừa những thành quả của các thế hệ đi trước; đồng thời nỗ lực đổi mới phương thức vận động thanh thiếu nhi; tổ chức Đoàn – Hội – Đội thị xã Sơn Tây hàng năm luôn được đánh giá là đơn vị Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; được Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tặng nhiều cờ thi đua và Bằng khen các loại. Bản thân tôi vinh dự được nhận Bằng khen Trung ương Đoàn và Chiến sĩ thi đua cơ sở năm 2017.

Được cử tri nơi công tác, nơi cư trú và Ủy ban MTTQ thị xã Sơn Tây tín nhiệm, giới thiệu tôi ứng cử HĐND thị xã khóa XX; và được Ủy ban bầu cử thị xã phân công ứng cử tại đơn vị bầu cử số 7 (gồm phường Sơn Lộc và phường Trung Sơn Trầm), tôi ý thức được đây vừa là vinh dự, vừa là trách nhiệm lớn lao đối với cá nhân tôi trước Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thị xã nói chung; trước mong muốn và yêu cầu của cử tri, nhân dân hai địa phương nói riêng.

Phường Sơn Lộc và phường Trung Sơn Trầm nằm ở khu vực phía Tây Nam của thị xã Sơn Tây. Trên địa bàn hai phường có lượng dân cư tập trung lớn với mức độ dân trí cao; là nơi đóng chân của nhiều cơ quan, đơn vị, trong đó có các đơn vị quân đội lớn như: Học viện Biên phòng, Bệnh viện Quân y 105, Trường Cao đẳng Hậu Cần, Tiểu đoàn 88 Thông tin... Trong thời gian gần đây hai địa phương có tốc độ đô thị hóa nhanh, tình hình kinh tế phát triển, an ninh chính trị giữ vững, kết cấu hạ tầng được nâng cấp, đời sống nhân dân ngày càng nâng cao. Trong suốt những năm qua, những thành tựu chung của thị xã Sơn Tây luôn có một phần đóng góp quan trọng của đảng bộ, chính quyền và nhân dân hai địa phương là phường Sơn Lộc và phường Trung Sơn Trầm.

Kính thưa các vị đại biểu cử tri. Nếu được cử tri tín nhiệm, tin tưởng bầu tôi vào HĐND thị xã khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026, tôi nguyện nỗ lực cao nhất để hoàn thành nhiệm vụ người đại biểu, đại diện của nhân dân, sẽ cố gắng thực hiện tốt những công việc trọng tâm sau đây:

Thứ nhất, thường xuyên gắn bó, giữ mối liên hệ mật thiết với Nhân dân, với các cơ quan, đơn vị đóng chân trên địa bàn; có kế hoạch tiếp xúc với cử tri, nghiêm túc lắng nghe, tiếp thu ý kiến, truyền tải tâm tư, nguyện vọng của nhân dân đến với HĐND thị xã. Chủ động nghiên cứu, đề xuất với

HĐND, UBND thị xã, đồng thời đôn đốc các cơ quan chuyên môn giải quyết kiến nghị chính đáng của Nhân dân và báo cáo với nhân dân về những kết quả giải quyết.

Thứ hai, thực hiện chức năng giám sát của một người đại biểu dân cử, giám sát việc thực hiện pháp luật của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong các lĩnh vực mà người dân quan tâm; tham dự đầy đủ các kỳ họp, tích cực thảo luận, đóng góp ý kiến thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của người đại biểu HĐND.

Thứ ba, trên cương vị là Bí thư Đoàn Thanh niên thị xã, Chủ tịch Hội Đồng Đội, Phó Chủ tịch Hội LHTN Thị xã, tham gia công tác và sinh hoạt ở khối Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân, tôi hiểu và trăn trở với những đặc điểm của công tác Mặt trận và các đoàn thể trong giai đoạn hiện nay. Bên cạnh những điều kiện thuận lợi là căn bản, là một trong ba trụ cột của Hệ thống chính trị ở nước ta; dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của cấp ủy Đảng các cấp, trong những năm qua Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân đã làm tốt chức năng vận động, tập hợp quần chúng, hội viên, đoàn viên và nhân dân thực hiện các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước; là cầu nối vững chắc giữa Đảng, chính quyền với nhân dân; đại diện cho tiếng nói, bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng, hợp pháp của đoàn viên, hội viên và nhân dân. Xong trước những yêu cầu và đòi hỏi mới, đang đặt ra cho Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân cần phải đổi mới mạnh mẽ hơn nữa phương thức hoạt động theo hướng gần dân, bám sát với nhu cầu của nhân dân, chăm lo hơn nữa quyền lợi lợi ích của hội viên và đoàn viên; phát huy tốt vai trò giám sát và phản biện xã hội; đóng góp ý kiến, xây dựng bảo vệ Đảng, chính quyền nhân dân.

Là thủ lĩnh Đoàn thanh niên thị xã, tôi cũng xác định rõ Công tác thanh thiếu nhi hiện nay bên cạnh những điều kiện vô cùng thuận lợi, thanh niên là lực lượng xã hội to lớn, một trong những nhân tố quan trọng, quyết định tương lai, vận mệnh của dân tộc, là đội dự bị tin cậy của Đảng, tổ chức Đoàn – Hội – Đội luôn được các cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp quan tâm, chăm lo, giáo dục và bồi dưỡng; thì cũng còn đó là những khó khăn, những tồn tại của công tác thanh thiếu nhi trong giai đoạn hiện nay: một bộ phận thanh niên có lối sống lệch lạc, thiếu lý tưởng, sa vào các tệ nạn xã hội; tình trạng thiếu việc làm tại chỗ dẫn đến việc thanh niên phải đi làm ăn xa; việc còn thiếu và

hạn chế các thiết chế văn hóa, sân chơi cho thanh thiếu nhi; tình trạng trẻ em bị bạo lực và xâm hại ...

Do đó, nếu được trúng cử đại biểu HĐND thị xã Sơn Tây khóa XX sẽ là một điều kiện thuận lợi để tôi thực hiện tốt hơn nữa chức trách, nhiệm vụ của một người cán bộ Đoàn nói riêng, và người cán bộ của khối MTTQ, các đoàn thể nhân dân nói chung. Tôi sẽ tham mưu, đóng góp ý kiến tích cực tới Thị ủy, HĐND, UBND thị xã nhằm tăng cường vị trí, vai trò của các cơ quan đoàn thể nhân dân; quan tâm tới các chương trình, đề án liên quan tới an sinh xã hội, đời sống người dân như đề án giảm nghèo, bảo hiểm y tế, chăm sóc người cao tuổi, bảo vệ quyền lợi phụ nữ và trẻ em. Sẽ cùng tập thể BCH Thị đoàn, Ủy ban Hội LHTN Thị xã, Hội Đồng Đội thị xã tìm tòi những giải pháp để từng bước nâng cao chất lượng tổ chức và hoạt động trong công tác tập hợp, thu hút thanh niên, thiếu niên và nhi đồng thị xã.

***Kính thưa các quý vị đại biểu khách quý! Kính thưa toàn thể cử tri !***

Tôi nhận thức sâu sắc rằng đại biểu HĐND do cử tri địa phương bầu ra, đại diện cho ý chí, quyền làm chủ của nhân dân; tham gia bàn bạc, quyết định những chủ trương, biện pháp quan trọng phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng, an ninh của địa phương. Do vậy, đại biểu HĐND phải có phẩm chất đạo đức tốt, bản lĩnh chính trị vững vàng, có trình độ, năng lực trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của mình để đại diện cho cử tri, nói lên tiếng nói của cử tri đến với diễn đàn HĐND Thị xã, thực sự là cầu nối giữa Nhân dân địa phương với chính quyền Thị xã.

Với tinh thần cầu thị chân thành nhất, tôi rất mong nhận được sự ủng hộ của cử tri phường Sơn Lộc, phường Trung Sơn Trầm và các cơ quan, đơn vị đứng chân trên địa bàn thể hiện qua mỗi lá phiếu bầu vào ngày hội toàn dân 23/5 sắp tới, để tôi được vinh dự làm đại biểu HĐND Thị xã nhiệm kỳ 2021 - 2026, đóng góp vào sự phát triển của địa phương và Thị xã Sơn Tây.

Tôi xin hứa với các cử tri dù ở cương vị công tác nào tôi sẽ nỗ lực làm việc với tinh thần trách nhiệm cao nhất. Tôi nguyện không ngừng tu dưỡng, rèn luyện bằng những việc làm cụ thể, thiết thực. Thường xuyên giữ mối liên hệ với cấp ủy, chính quyền, mặt trận và Nhân dân nơi ứng cử. Tôi rất mong các ông bà cử tri luôn dành cho tôi sự động viên, cổ vũ, giám sát và kiểm tra, giúp tôi thực hiện “Chương trình hành động” của mình.

Tôi xin trân trọng cảm ơn Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã Sơn Tây và Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam hai địa phương đã tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri hôm nay, xin trân trọng cảm ơn các quý vị cử tri đã dành thời gian đến lắng nghe và trao đổi với chúng tôi về chương trình hành động của các ứng cử viên.

Kính chúc cấp ủy, chính quyền hai địa phương, Ban lãnh đạo các đơn vị quân đội và nhân dân tổ chức thành công ngày hội của toàn dân 23/5.

Kính chúc các quý vị đại biểu, các cử tri và gia đình luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công.

*Xin trân trọng cảm ơn!*

**CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG**  
**ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HĐND THỊ XÃ SƠN TÂY, NHIỆM KỲ 2021-2026**  
**(Đơn vị bầu cử số 7: Phường Sơn Lộc – Phường Trung Sơn**  
**Trầm)**

*Họ và tên:* NGUYỄN VIỆT ĐẠT

*Sinh năm:* 26/9/1980

*Trình độ chuyên môn:* Thạc sỹ kỹ thuật chuyên ngành xây dựng đường ô tô và thành phố

*Lý luận chính trị:* Cao cấp

*Chức vụ hiện nay:* Phó Chủ tịch UBND thị xã Sơn Tây

*Ứng cử:* Đại biểu HĐND thị xã Sơn Tây

*Quá trình công tác của bản thân:*

+ *Từ tháng 9/2003 – 10/2004: Cán bộ kỹ thuật công ty cổ phần xây dựng Thành Công – Hud tasco*

+ *Từ tháng 10/2004 – 7/2005: Cán bộ phòng Kinh tế và hạ tầng đô thị Sơn Tây*

+ *Từ tháng 7/2005 – 4/2009: Cán bộ Ban đầu tư xây dựng Sơn Tây*

+ Từ tháng 4/2009 – 9/2012: Phó trưởng Ban đầu tư xây dựng Sơn Tây

+ Từ tháng 9/2012 – 6/2015: Phó trưởng phòng Quản lý đô thị

+ Từ tháng 7/2015 – 01/2020: Trưởng phòng Quản lý đô thị

+ Từ tháng 01/2020 đến nay: Phó Chủ tịch UBND thị xã Sơn Tây

Được sự giới thiệu, hiệp thương của UBMTTQ thị xã Sơn Tây giới thiệu tham gia ứng cử đại biểu HĐND thị xã nhiệm kỳ 2021 – 2025, đơn vị bầu cử số 7, phường Sơn Lộc – Trung Sơn Trầm, bản thân tôi cảm thấy rất vinh dự và phấn khởi. Hiện nay là đại biểu HĐND thị xã nhiệm kỳ 2016 – 2021 khu vực phường Sơn Lộc và Trung Sơn Trầm, tôi hiểu trách nhiệm vô cùng lớn của người đại biểu HĐND, đó là người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của Nhân dân địa phương; đề đạt tới cấp có thẩm quyền trả lời, giải quyết những yêu cầu, kiến nghị của cử tri.

Thị xã Sơn Tây được quy hoạch là một trong năm đô thị vệ tinh của Thủ đô có tính chất là đô thị văn hóa lịch sử và đô thị du lịch nghỉ dưỡng. Theo định hướng đó, thị xã đã có nhiều giải pháp thúc đẩy nền kinh tế phát triển theo hướng tăng tỷ trọng dịch vụ, chú trọng phát triển kinh tế du lịch và kinh tế thị xã những năm vừa qua luôn đạt ở mức tăng trưởng khá. Tuy nhiên tăng trưởng kinh tế chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế và yêu cầu phát triển của thị xã, chưa có đột phá trong việc phát triển nhanh, bền vững so với tốc độ phát triển chung của thành phố Hà Nội. Tại Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã lần thứ XXII nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã xác định tập trung nguồn lực để phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội, chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tăng tỷ trọng ngành dịch vụ, gắn với bảo vệ môi trường, đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao đời sống của nhân dân, sớm đưa thị xã Sơn Tây trở thành đô thị loại hai.

Nếu tiếp tục được tín nhiệm bầu là đại biểu HĐND thị xã nhiệm kỳ 2021 – 2025, với cương vị là Phó Chủ tịch UBND Thị xã phụ trách các lĩnh vực: Quản lý đô thị (công tác quản lý đất đai, giải phóng mặt bằng, quản lý trật tự xây dựng đô thị, trật tự an toàn giao thông, vệ sinh môi trường, Trưởng ban chỉ đạo 197 của thị xã...) tôi sẽ luôn bám sát nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước để hoàn thành tốt nhiệm vụ của người cán bộ trên cương vị công tác và nhiệm vụ của người đại biểu HĐND

thị xã. Trong đó tập trung vào một số nhiệm vụ chủ yếu nhất liên quan trực tiếp đến lĩnh vực công tác, cụ thể như sau:

*Thứ nhất*, Tham mưu Ban thường vụ, Ban chấp hành thị ủy và Chủ tịch UBND thị xã tập trung chỉ đạo hoàn thiện và nâng cao chất lượng công tác quy hoạch để thu hút nguồn lực đầu tư xây dựng phát triển đồng bộ kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội; tập trung nguồn lực phát triển kết cấu hạ tầng, trọng tâm là phát triển hạ tầng giao thông khung phục vụ phát triển kinh tế du lịch – dịch vụ, đồng thời chỉ đạo rà soát, nâng cấp, cải tạo cũng như phát triển hệ thống giao thông vận tải thuận tiện, dễ dàng, thông thoáng để vừa phục vụ nhu cầu giãn dân từ đô thị trung tâm ra đô thị vệ tinh Sơn Tây, đồng thời thu hút đầu tư của các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân đến Sơn Tây.

*Thứ hai*, Tiếp tục chỉ đạo các cấp ngành tăng cường công tác quản lý đô thị, trọng tâm là quản lý quy hoạch, chỉnh trang đô thị, trật tự xây dựng nhằm xây dựng không gian đô thị sáng – xanh – sạch – đẹp, hiện đại, văn minh; chú trọng đến các công trình hạ tầng về thoát nước và xử lý nước thải, thu gom và xử lý rác thải, hệ thống chiếu sáng, cây xanh theo hướng đồng bộ; phấn đấu tỷ lệ xây dựng có phép đạt 100%; các tuyến đường, ngõ, xóm, vỉa hè, lòng đường, vườn hoa, cây xanh theo phân cấp được chỉnh trang, duy tu, duy trì đảm bảo giao thông, thoát nước, chiếu sáng, môi trường, mỹ quan đô thị.

*Thứ ba*, Tăng cường công tác quản lý đất đai, giải phóng mặt bằng. Tập trung chỉ đạo Trung tâm Phát triển quỹ đất phối hợp với các Chủ đầu tư, UBND các xã, phường nơi có dự án để tiếp tục tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc của các hộ dân bị thu hồi đất để đẩy nhanh tiến độ GPMB các dự án trên địa bàn thị xã, góp phần tăng thu ngân sách cho Thị xã. Chỉ đạo Phòng tài nguyên môi trường và UBND các xã phường đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với các thửa đất đủ điều kiện. Tập trung chỉ đạo công tác đầu giá quyền sử dụng đất tạo nguồn thu cho thị xã.

*Thứ tư*, Xác định việc xây dựng và duy trì chất lượng đô thị bền vững phụ thuộc một phần quan trọng trong ý thức của người dân thực hiện nếp sống văn hóa đô thị. Vì vậy sẽ tập trung chỉ đạo các đơn vị làm tốt công tác tuyên truyền về xây dựng nếp sống văn hóa đô thị và ý thức về trật tự đô thị. Đồng thời tăng cường kiểm tra, phát hiện và xử lý nghiêm minh các vi phạm cũng góp phần tạo ra thói quen sống có văn hóa và văn minh, tôn trọng người khác và cộng đồng.

*Thứ năm*, Tiếp tục kiến nghị UBND thành phố Hà Nội phân cấp, phân quyền mạnh cho địa phương trên tinh thần tự chủ, tự quyết. Cùng với các đồng chí lãnh đạo UBND thị xã phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng phòng, ban, đơn vị theo hướng rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ tiến độ.

*Thứ sáu*, đối với bản thân, tôi luôn giữ gìn phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống; bản thân và gia đình chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đồng thời không ngừng học tập nâng cao trình độ, lý luận chính trị, rèn luyện và tu dưỡng phẩm chất đạo đức lối sống để xứng đáng với vai trò, chức trách được giao. Bản thân sẽ phát huy hết trách nhiệm và quyền hạn của người đại biểu dân cử, tham dự đầy đủ các kỳ họp của HĐND, tích cực tham gia xây dựng các nghị quyết của HĐND sao cho phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương, nhằm góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội thị xã phát triển nhanh hơn, nhất là đời sống của bà con cử tri được nâng lên, đồng thời giám sát các cơ quan chính quyền, cán bộ, công chức nhà nước trong việc thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhằm góp phần xây dựng chính quyền ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Tôi kính mong nhận được sự quan tâm, ủng hộ của Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban mặt trận, các ban ngành đoàn thể, các vị cử tri phường Sơn Lộc và Trung Sơn Trầm để tôi có điều kiện thực hiện được những quan tâm, trăn trở cũng như mong muốn của bản thân. Nếu được trúng cử đại biểu HĐND thị xã nhiệm kỳ 2021 – 2025, tôi sẽ cố gắng, nỗ lực phát huy toàn bộ những kiến thức, những kinh nghiệm đã có trong những năm qua và sẵn sàng tiếp thu, lắng nghe ý kiến cũng như nguyện vọng chính đáng của các cử tri để phản ánh đến cấp có thẩm quyền hoặc phối hợp giải quyết đúng theo quy định của pháp luật phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Xin trân thành cảm ơn./.

## **CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG**



**CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HĐND THỊ XÃ SƠN TÂY,  
NHIỆM KỲ 2021 – 2026**

**PHẦN MỞ ĐẦU**

Kính thưa các quý vị đại biểu!

Thưa toàn thể cử tri !

Tôi rất vinh dự khi được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND thị xã Sơn Tây, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Đây là một trách nhiệm và vinh dự lớn lao của tôi. Sau đây, tôi xin giới thiệu đôi nét về bản thân, gia đình và vị trí công tác.

Tên tôi : Nguyễn Hoàng Long

Ngày sinh: 30/5/1988

Dân tộc: Kinh

Nơi sinh: xã Xuân Đình – huyện Phúc Thọ - TP. Hà Nội

Nơi ở hiện nay: phường Quang Trung – thị xã Sơn Tây – TP. Hà Nội.

Chức vụ hiện tại: Công chức Văn hoá – Xã hội – UBND phường Sơn Lộc – thị xã Sơn Tây – TP. Hà Nội.

Vị trí và chức vụ đã qua : Công chức Văn hoá – Xã hội – UBND xã Long Xuyên – huyện Phúc Thọ - TP. Hà Nội.

Trình độ chuyên môn: Cử nhân, Đại học Lao động – Xã hội, chuyên ngành Công tác xã hội

Thạc sĩ, Đại học Khoa học – Xã hội & Nhân văn (ĐH Quốc gia Hà Nội), chuyên ngành Công tác xã hội.

Trình độ chính trị : Trung cấp lý luận chính trị

Trình độ quản lý nhà nước: Chương trình chuyên viên

Kinh nghiệm tham gia các hoạt động xã hội: Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao quần chúng; xây dựng, nhân rộng và phát triển các mô hình câu lạc bộ; xây dựng khu dân cư văn hoá.

**PHẦN NỘI DUNG**

Kính thưa các quý vị đại biểu !

Thưa toàn thể cử tri !

Nhiệm kỳ tới, nếu trở thành đại biểu HĐND, đại diện cho tiếng nói, nhu cầu, nguyện vọng của người dân, tôi sẽ tập trung vào **ba vấn đề ưu tiên** như sau:

Một là, nắm rõ tình hình và lắng nghe các ý kiến, nguyện vọng của nhân dân nói chung, từ đó thu thập số liệu, phân tích để có những kiến nghị, đề xuất đáp ứng quyền và lợi ích chính đáng của người dân.

Hai là, tôi đặc biệt quan tâm tới việc phát triển phong trào thi đua xây dựng gia đình văn hoá, tổ dân phố, khu phố văn hóa; phường đạt chuẩn văn minh đô thị, phát động các phong trào sâu rộng hơn nữa trong quần chúng nhân dân. Thông qua việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, thực hiện quy ước xây dựng khu phố văn hóa cùng với việc xây dựng, duy trì vai trò của các mô hình quần chúng tự quản về an ninh trật tự, khu dân cư an toàn, lành mạnh, không có tệ nạn xã hội, “Công trường an toàn giao thông”... Cùng với việc thực hiện có hiệu quả chương trình xây dựng phường đạt chuẩn văn minh đô thị, chú trọng việc xây dựng khu dân cư xanh - sạch - đẹp.

Ba là, tôi quan tâm đến việc tiếp tục đầu tư xây dựng và hoàn thiện các thiết chế văn hóa thông tin ở cơ sở, nâng cấp các nhà văn hoá, khu thể thao, khu sinh hoạt cộng đồng; khai thác và phát huy có hiệu quả các thiết chế văn hóa để phục vụ nhu cầu hưởng thụ văn hóa của cộng đồng dân cư. Tôi quan tâm đến việc phát triển phong trào văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao quần chúng, tạo ra các phong trào lan tỏa sâu rộng đến các tầng lớp nhân dân. Hiệu quả hoạt động của phong trào văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao ở cơ sở cần được nâng cao hơn nữa về chất lượng và số lượng.

2. Với ba vấn đề ưu tiên trên, tôi có những **kiến thức, kỹ năng và kinh nghiệm** để làm cơ sở đề xuất giải pháp thực thi. Với kinh nghiệm gần 9 năm công tác trong lĩnh vực văn hoá – xã hội:

- Tôi có **kiến thức** về tuyên truyền, tổ chức các hoạt động quần chúng;
- Tôi có **kỹ năng**: trình bày, tuyên truyền, nắm bắt tâm lý; phối hợp trong hoạt động chăm lo và hỗ trợ tốt cho người dân;
- Tôi có **kinh nghiệm** tổ chức các hoạt động cộng đồng, được đào tạo bài bản về kỹ năng phát triển cộng đồng, xác định nguồn lực, huy động các nguồn lực; xác định tốt về thực trạng và nhu cầu của nhân dân đặc biệt là các đối tượng yếu thế như người cao tuổi, phụ nữ, trẻ em.

3. Với sự tích lũy vốn kiến thức, kỹ năng và kinh nghiệm trên, Tôi sẽ thường xuyên nâng cao năng lực và nỗ lực hoàn thành chức năng - nhiệm vụ của mình trở thành người đại diện của nhân dân.

Tôi sẽ giữ liên lạc thường xuyên với người dân để nắm rõ tình hình và lắng nghe các ý kiến, nguyện vọng của họ. Tôi sẽ thảo luận những kiến nghị này trong các kỳ họp của HĐND thị xã, cũng như chuyển đến các cơ quan

quản lý hữu quan. Tôi sẽ tích cực tham gia các phiên tranh luận tại HĐND. Tôi sẽ gặp gỡ với cử tri trước và sau mỗi kỳ họp của HĐND để nắm bắt những ý kiến cũng như phản hồi và thông tin lại cho cử tri.

### **PHẦN KẾT LUẬN!**

Kính thưa các quý vị đại biểu!

Thưa toàn thể cử tri !

Tôi sẽ cam kết cống hiến hết mình để phục vụ cho cử tri tại Đơn vị bầu cử số 7 thị xã Sơn Tây bao gồm phường Sơn Lộc và phường Trung Sơn Trầm. Nếu các cử tri tin tưởng và giao trọng trách cho tôi trở thành một đại biểu của cử tri, tôi sẽ làm việc và phấn đấu không ngừng để đảm bảo rằng địa phương của chúng ta sẽ giải quyết được nhiều vấn đề xã hội còn tồn tại, là cơ sở để xây dựng một “cộng đồng an toàn – thịnh vượng và phát triển bền vững, không bỏ ai lại phía sau”. Rất mong quý vị cử tri luôn đồng hành và ủng hộ tôi!

Trước khi dừng lời, tôi xin trân thành cảm ơn Chủ tọa hội nghị! cảm ơn quý vị đại biểu và cử tri! Chúc các quý vị luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công trong cuộc sống!

Xin trân trọng cảm ơn!

**CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG**  
**ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HĐND THỊ XÃ SƠN TÂY, NHIỆM KỲ 2021-2026**  
**(Đơn vị bầu cử số 7: Phường Sơn Lộc – Phường Trung Sơn**  
**Trầm)**

\*\*\*

**Người ứng cử: Hà Việt Phong**

**Chức vụ, đơn vị công tác: Trưởng ban Tuyên giáo Thị ủy**

**Giám đốc Trung tâm Chính trị thị xã**

***Kính thưa các vị đại biểu!***

***Kính thưa các bác và đại diện cử tri, nhân dân phường***  
***.....!***

**Tôi tên Hà Việt Phong, sinh năm 1975, hiện đang công tác tại cơ quan Thị ủy Sơn Tây. Chức vụ: UV BTV, Trưởng ban Tuyên giáo Thị ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị thị xã.**

**Được cử tri nơi công tác, nơi cư trú tín nhiệm giới thiệu và sau ba lần hiệp thương lựa chọn, tôi được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã giới thiệu tôi vào danh sách ứng cử viên đại biểu Hội đồng nhân dân thị xã khoá XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026 và được Ủy ban bầu cử thị xã phân bổ về ứng cử tại đơn vị bầu cử số 7 gồm phường Sơn Lộc, phường Trung Sơn Trầm. Tôi xác định, đây là niềm vinh dự, tự hào đồng thời cũng là trách nhiệm rất lớn đối với bản thân. Vì qua 1 nhiệm kỳ tham gia HĐND thị xã, tôi nhận thức được rằng HĐND là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân, do nhân dân địa phương bầu ra, chịu trách nhiệm trước nhân dân và cơ quan nhà nước cấp trên. Đại biểu HĐND là người được cử tri bầu ra, không chỉ là người đại diện cho ý chí nguyện vọng của nhân dân địa phương nơi bầu ra mình, mà còn đại diện cho ý chí nguyện vọng của cử tri thị xã.**

***Kính thưa các bác, các đồng chí và đại diện cử tri nhân dân phường:.....***

**Với gần 10 năm công tác trong ngành giáo dục ( Trong đó có 5 năm công tác tại trường THPT Tùng Thiện ) và gần 18 năm công tác tại Thị xã, tôi luôn tự hào về những thành tựu mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thị xã, cũng như 2 địa phương đã đạt được trong những năm qua. Đời sống của nhân dân không ngừng được nâng lên, kinh tế - xã hội từng bước phát triển; an ninh - quốc phòng được giữ vững; hệ thống chính trị được củng cố và phát triển vững mạnh. Tuy nhiên, trước yêu cầu của cuộc sống, sự phát triển của Thủ đô và đất nước, cũng giống như các**

**cử tri, bản thân cá nhân tôi cũng nhận thấy rằng, sự phát triển của thị xã chưa thực sự tương xứng với tiềm năng và thế mạnh của địa phương, chưa đáp ứng hết những mong muốn chính đáng của nhân dân và cử tri. Trong thực tiễn quản lý Nhà nước ở địa phương, nhiều vấn đề đặt ra để cử tri phải băn khoăn, lo lắng, thậm chí là bức xúc.**

**Với cương vị công tác của mình và nếu được cử tri tín nhiệm tiếp tục bầu tôi vào đại biểu HĐND thị xã, nhiệm kỳ 2021 - 2026, tôi sẽ cố gắng đem hết khả năng, tâm huyết và trách nhiệm để thực hiện tốt Chương trình hành động của mình với những nội dung cụ thể như sau:**

**1. Không ngừng rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống; gương mẫu chấp hành pháp luật; kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, mọi biểu hiện quan liêu, hách dịch, cửa quyền. Tích cực nghiên cứu, học tập, nhằm nâng cao trình độ lý luận chính trị, quản lý Nhà nước để áp dụng vào công việc; từng bước củng cố, nâng cao kỹ năng hoạt động, năng lực thực hiện vai trò, chức năng, trách nhiệm và quyền hạn của người đại biểu Hội đồng nhân dân thị xã. Phát huy tốt khả năng, sở trường và kinh nghiệm công tác, năng động, sáng tạo, nói đi đôi với làm, hoàn thành tốt chức trách của người đại biểu dân cử; xứng đáng với niềm tin của nhân dân, cử tri thị xã nói chung và nhân dân, cử tri 2 phường nói riêng.**

**2. Sâu sát cơ sở, liên hệ và giữ mối quan hệ chặt chẽ với cử tri và nhân dân; thực hiện tốt các chương trình tiếp xúc cử tri, tiếp dân theo định kỳ. Lắng nghe ý kiến, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân; tích cực đưa những phản ánh và nguyện vọng chính đáng của cử tri đến diễn đàn Hội đồng nhân dân thị xã. Thực hiện tốt quyền chất vấn, quyền giám sát của người đại biểu dân cử; nhất là những vấn đề liên quan đến sự phát triển kinh tế - xã hội và đời sống của nhân dân thị xã và 2 địa phương. Sát sao trong việc đôn đốc, giám sát các cơ quan, đơn vị liên quan của thị xã để giải quyết, trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri.**

**3. Đối với sự phát triển của Thị xã, bản thân sẽ cùng với tập thể lãnh đạo Thị ủy, HĐND, UBND thị xã triển khai các giải pháp mạnh mẽ, quyết liệt hơn để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã lần thứ XXI với định hướng phấn đấu đến năm 2030 thị xã sẽ là đô thị loại II, đô thị vệ tinh của Thủ đô. Trong nhiệm kỳ 2020 – 2025, bản thân sẽ quan tâm và kiến nghị các giải pháp để Thị xã sớm hoàn thiện các quy hoạch trên địa bàn; tập trung tháo gỡ những vướng mắc, tồn tại trong quản lý đất đai, bảo vệ môi trường, kêu gọi thu hút đầu tư, xây dựng nông thôn mới theo hướng bền vững, phát triển giáo dục, cải cách hành chính, bảo tồn, phát huy các giá trị di tích trên địa bàn gắn với phát triển kinh tế du lịch, xây dựng đồng bộ kết cấu hạ tầng, đặc biệt là hạ tầng khung phục vụ cho sự phát triển kinh tế - xã hội của Thị xã.**

4. Đối với 2 phường về ứng cử, trước khi xây dựng chương trình hành động của mình, tôi đã nghiên cứu kỹ Nghị quyết đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020- 2025 và tình hình kinh tế - xã hội của 2 phường. Với trách nhiệm của mình ở cương vị công tác hiện nay, tôi sẽ quan tâm và phối hợp với Đảng uỷ, chính quyền, MTTQ, các ban, ngành, đoàn thể của 2 phường thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:

- Phối hợp cùng các đồng chí lãnh đạo 2 địa phương kiến nghị, đề xuất các giải pháp, tranh thủ sự quan tâm, giúp đỡ của Thị xã để đầu tư các nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh, quốc phòng, thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà nghị quyết đại hội 2 đảng bộ phường đã đề ra trong nhiệm kỳ 2020 – 2025. Đặc biệt là việc triển khai các dự án đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn 2 phường. Trong đó: có 3 dự án đang triển khai ( Trường TH Trung Sơn Trầm, Trường tiểu học Sơn Lộc, Nhà Văn hóa TDP 7 ( Sơn Lộc ) với tổng kinh phí là 74,9 tỷ đồng; 11 dự án đầu tư giai đoạn 2022 – 2025 với tổng kinh phí là 105,9 tỷ đồng. Những dự án này được triển khai cơ bản sẽ đáp ứng được các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của 2 phường trong thời gian tới, giải quyết những vấn đề dân sinh trên địa bàn, như vấn đề môi trường, cảnh quan, ngập úng...*( Toàn thị xã giai đoạn 2021 – 2025 là 163 dự án với tổng kinh phí đầu tư là gần 3000 tỷ đồng )*

- Phối hợp kiến nghị cũng như tham mưu đề xuất các giải pháp từng bước giải quyết những vấn đề được cử tri và nhân dân 2 phường quan tâm trong thời gian qua, như vấn đề môi trường, ngập úng ( giao thông nội đồng ) tại một số tổ dân phố... Đặc biệt là cùng với Tổ đại biểu sẽ kiến nghị và chất vấn tận cùng nguyên nhân, các giải pháp giải quyết vấn đề chuyên đổi chợ Trung Sơn Trầm, Nhà máy xử lý nước thải tại TDP 8, vấn đề ô nhiễm môi trường liên quan đến dự án Á Châu ( Đồi dền )

- Cùng với lãnh đạo 2 phường phối hợp với các đơn vị quân đội trên địa bàn thực hiện tốt nhiệm vụ tác chiến - trị an, dân vận và đảm bảo an toàn giao thông, cùng thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị của địa phương và các cơ quan, đơn vị đứng chân trên địa bàn.

**5. Trên cương vị Trưởng ban Tuyên giáo, Giám đốc Trung tâm Chính trị thị xã, tôi sẽ tiếp tục tham mưu thực tốt các nhiệm vụ trên lĩnh vực tuyên giáo, đặc biệt là việc đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tạo sự đồng thuận, thống nhất trong nhận thức, tư tưởng và hành động của cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân, đấu tranh có hiệu quả trước những âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch. Phối hợp nâng cao hiệu quả đào tạo, bồi dưỡng cán bộ với mục tiêu xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức các cấp thị xã có bản lĩnh chính trị vững vàng, giỏi về chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị**

**tin gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo tinh thần Nghị quyết Trung ương Sáu khóa XII.**

Từ những nhiệm vụ nêu trên, ở cương vị công tác hiện nay, cho dù có trúng cử hay không trúng cử, bản thân luôn coi đó là nguồn động viên để tiếp tục hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao. Tôi mong muốn được sự ủng hộ, tín nhiệm của cử tri, giúp tôi có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ đã đề ra, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội của Thị xã và 2 địa phương.

Xin trân trọng cảm ơn và kính chúc các đồng chí đại biểu, toàn thể các bác và đại diện cử tri của phường luôn mạnh khỏe, hạnh phúc. Chúc phường..... tổ chức thành công Cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 – 2026, cũng như thực hiện thắng lợi mục tiêu kép trong phòng, chống dịch Covid – 19 và phát triển kinh tế - xã hội năm 2021.

***Xin trân trọng cảm ơn!***

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM****Độc lập- Tự do - Hạnh phúc*****Chương trình hành động của ứng cử viên đại biểu HĐND Thị xã khóa 20 nhiệm kỳ 2021-2026***

*Kính thưa: Chủ trì hội nghị, thưa các vị đại biểu thưa toàn thể cử tri vừa rồi các đại biểu và cử tri đã nghe tiểu sử tóm tắt của các ứng cử viên sau đây tôi xin sơ lược về bản thân:*

*Tên tôi là: Phùng Văn Phúc*

*Sinh ngày: 15/07/1968*

*Quê quán: Trung Sơn Trầm; Sơn Tây, Hà Nội*

*Thường trú: Tổ dân phố 2, Phường Trung Sơn Trầm, Sơn Tây, Hà Nội*

*Chức vụ hiện nay: Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND Phường Trung Sơn Trầm, Sơn Tây, Hà Nội*

*Là đại biểu : Hội đồng nhân dân Thị xã Sơn Tây khóa XIX nhiệm kỳ 2016-2021*

*Kính thưa các vị đại biểu, thưa toàn thể cử tri*

*Với bản thân tôi trải qua hơn 20 năm công tác tại UBND phường TST trải qua nhiều vị trí công việc khác nhau hiện là phó bí thư đảng ủy, chủ tịch UBND phường bản thân tôi luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao và với trách nhiệm là Đại biểu HĐND Thị xã khóa 19 nk 2016-2021 cá nhân tôi đã cùng các thành viên tổ đại biểu HĐND thị xã khu vực Sơn Lộc, TST đã cơ bản hoàn thành các chương trình đã đề ra trong nhiệm kỳ và cơ bản làm tốt vai trò trách nhiệm của người đại biểu HĐND đối với cử tri*

*Thực hiện các quy định của Luật bầu cử Đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp năm 2015, các văn bản chỉ đạo hướng dẫn của Trung Ương, Thành phố Hà nội Thị xã Sơn Tây về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và bầu cử HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.... Hôm nay TT Ủy ban mặt trận tổ quốc Việt nam Thị xã Sơn Tây phối hợp với UBMTTQ phường, Ủy ban nhân dân phường tổ chức cho các ứng cử viên ứng cử đại biểu HĐND Thị xã của đơn vị bầu cử số 07 khu vực phường Trung Sơn Trầm và phường Sơn Lộc tiếp xúc cử tri để vận động bầu cử.*

*Kính thưa toàn thể các đại biểu, và cử tri*

[Lời đầu tiên cho phép tôi ứng cử viên đại biểu HĐND thị xã khóa 20 nhiệm kỳ 2021-2026 xin được gửi tới chủ tọa hội nghị, các vị đại biểu, các cử tri lời chào, lời kính chúc sức khỏe, hạnh phúc thành đạt và lời cảm ơn chân thành nhất!](#)



Kính thưa các vị đại biểu thưa toàn thể cử tri

Được sự quan tâm của Đảng, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội và sự tin nhiệm của cử tri của phường TST tiếp tục được giới thiệu tôi ra tái ứng cử đại biểu HĐND Thị xã Sơn Tây khoá 20, nhiệm kỳ 2021 – 2026; và được MTTQ Việt nam Thị xã Sơn Tây hiệp thương đưa vào danh sách ứng cử viên HĐND Thị xã Sơn Tây khóa 20 nhiệm kỳ 2021-2026. Đây là niềm vinh dự và trách nhiệm rất lớn đối với tôi, vì tôi biết rằng đại biểu HĐND do cử tri địa phương bầu ra. Là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân.

Kính thưa các đại biểu thưa toàn thể cử tri

-Nếu được cử tri tín nhiệm bầu vào HĐND Thị xã. Tôi sẽ xây dựng cho mình chương trình hành động với những nội dung sau:

-Với trách nhiệm là một đại biểu HĐND tôi sẽ có kế hoạch thu xếp công việc cơ quan, công việc gia đình để làm tròn nhiệm vụ của người đại biểu HĐND, nhiệm vụ của người đại biểu dân cử. Luôn học tập nâng cao trình độ, lý luận chính trị, rèn luyện và tu dưỡng phẩm chất đạo đức lối sống. Bản thân và gia đình luôn chấp hành tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước và các quy định của địa phương.

- Giữ mối quan hệ mật thiết với cử tri, lắng nghe tâm tư nguyện vọng của cử tri để phản ánh tại kỳ họp HĐND, phản ánh với các cấp các ngành có liên quan, có thẩm quyền giải quyết trên cơ sở đó để HĐND Thị xã đưa ra những quyết sách phù hợp với tình hình phát triển kinh tế xã hội của địa phương trong giai đoạn hiện nay.

-Tham gia đầy đủ các lớp tập huấn, các kỳ họp của HĐND tích cực nghiên cứu, tham gia đóng góp vào các vấn đề của HĐND, đồng thời thẳng thắn nêu ra những vấn đề bức xúc đang được cử tri quan tâm đặc biệt là vấn đề ô nhiễm môi trường, đồng thời tham gia vào hoạt động giám sát, chất vấn do HĐND Thị xã tổ chức. Bảo vệ lợi ích chính đáng của cử tri, thông qua việc đề xuất ý kiến với các cấp uỷ Đảng, chính quyền về các chế độ chính sách đảm bảo an sinh xã hội cho người dân.

- Nếu là đại biểu HĐND Thị xã, tôi sẽ thực hiện đầy đủ chức trách của người đại biểu hội đồng nhân dân, chịu sự giám sát của nhân dân; thường xuyên liên hệ chặt chẽ với cử tri tại đơn vị ứng cử và nơi cư trú. Tham gia các

hoạt động của Hội đồng nhân dân Thị xã; tích cực tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật tới cán bộ, đảng viên và nhân dân, đóng góp xây dựng các chương trình phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng của Thị xã Sơn Tây nói chung và với 2 phường nói riêng. Thu thập, ghi nhận đầy đủ, chính xác kịp thời các thông tin, ý kiến, nguyện vọng do cử tri và nhân dân phản ánh qua các kỳ tiếp xúc, cuộc gặp gỡ, trao đổi, qua thư từ... để phản ánh, báo cáo trung thực, kịp thời những kiến nghị đó lên các cấp có thẩm quyền xem xét giải quyết, luôn bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cử tri và nhân dân.

- Sau mỗi kỳ họp Hội đồng nhân dân Thị xã tôi sẽ thực hiện trách nhiệm của đại biểu hội đồng nhân dân báo cáo kịp thời, đầy đủ nội dung kết quả của kỳ họp để cử tri và nhân dân biết, để giúp cử tri kiểm tra, theo dõi, giám sát; và khi được các cơ quan có thẩm quyền thông báo kết quả trả lời ý kiến kiến nghị của cử tri, bản thân sẽ thông báo kịp thời, chính xác để cử tri biết, phối hợp theo dõi đôn đốc các cơ quan tổ chức liên quan nhanh chóng giải quyết các kiến nghị của cử tri theo quy định. đồng thời sẽ chỉ đạo giải quyết tốt các ý kiến, kiến nghị, của cử tri liên quan tới việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền của phường.

-Tôi luôn nhận thức sâu sắc rằng, được trở thành đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp đặc biệt là đại biểu HĐND thị xã là người đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân, chịu trách nhiệm trước nhân dân địa phương và cơ quan Nhà nước cấp trên. Được mang tiếng nói của mình, đại diện cho nhân dân xây dựng bộ máy chính quyền, thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, đảm bảo an ninh, quốc phòng trật tự an toàn xã hội của Thị xã Sơn Tây nói chung và hai phường nói riêng ngày càng vững mạnh và phát triển. Đồng thời cũng là cơ hội được lắng nghe nhiều hơn sự góp ý của nhân dân về lĩnh vực công tác của bản thân, để tôi thực hiện tốt hơn nữa trọng trách nhiệm vụ được giao .

Tôi rất mong muốn được lắng nghe lời phát biểu, nhận xét, đóng góp, chia sẻ của toàn thể cử tri và đại diện lãnh đạo cấp ủy, chính quyền, các tổ chức đoàn thể, các cơ quan đơn vị tại hội nghị này đối với cá nhân tôi để tôi tiếp tục làm tốt hơn nữa nhiệm vụ, trọng trách được giao./

Một lần nữa trước khi dừng lời xin kính chúc chủ tọa hội nghị các vị đại biểu khách quý và toàn thể cử tri mạnh khỏe hạnh phúc thành công trong cuộc sống?

Xin trân trọng cảm ơn./

Ứng cử viên

Phùng Văn Phúc

**CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU  
HĐND THỊ XÃ, NHIỆM KỲ 2021-2026**

\*\*\*

Kính thưa chủ tọa hội nghị

Kính thưa các đồng chí lãnh đạo UBMTTQ thị xã

Kính thưa các đồng chí lãnh đạo ĐU-HĐND-UBND ,các ban ngành đt  
phường TST

**K.Thưa các đại biểu cử tri !**

Hôm nay UBMTTQ thị xã tổ chức hội nghị để các ứng cử viên tiếp xúc với cử tri để bày tỏ chương trình hành động của mình , lời đầu tiên cho phép tôi gửi tới các vị đại biểu cùng toàn thể các ông,các bà đại biểu lời chào, lời kính chúc sức khoẻ, gia đình hạnh phúc!

Tôi xin tự giới thiệu tên tôi là: **Nguyễn Thị Tân**

Ngày sinh: 06/5/1973.

Dân tộc: Kinh.

Nơi sinh: Trung Sơn Trầm- Sơn Tây- Hà Nội.

Vị trí và chức vụ đã qua: Phó Chủ tịch Hội LHPN phường Trung Sơn Trầm từ năm 2011 đến nay, Ủy viên BCH Đảng bộ phường khóa 17 nhiệm kỳ 2020-2025, Bí thư chi bộ TDP 1- phường Trung Sơn Trầm.

Trình độ chuyên môn: Trung cấp Y

Trình độ chính trị : Trung cấp.

Được sự tín nhiệm và giới thiệu của cấp ủy chính quyền ,hội LHPN phường Trung Sơn Trầm tôi tham gia ứng cử đại biểu HĐND thị xã nhiệm kỳ 2021-2026

Tôi nhận thức sâu sắc rằng được là ứng cử đại biểu HĐND thị xã không chỉ là niềm vinh dự của cá nhân tôi và của tổ chức Hội phụ nữ mà còn là trách nhiệm lớn lao trước cử tri bởi tôi hiểu HĐND là cơ quan quyền lực cao nhất ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân, do nhân dân bầu ra, chịu trách nhiệm trước nhân dân địa phương và cơ quan nhà nước cấp trên. Người đại biểu HĐND là cầu nối quan trọng giữa nguyện vọng, ý chí của nhân dân với các cơ quan quyền lực của Nhà nước.

Kính thưa các vị đại biểu,Thưa toàn thể HN

Tôi sinh ra và lớn lên tại phường Trung Sơn Trầm

Phường Trung Sơn Trầm nằm ở phía Nam trung tâm hành chính thị xã Sơn Tây, có diện tích tự nhiên 361,95 ha gồm 2.220 hộ với 9045 nhân khẩu.

Từ tháng 02/2020, thực hiện Đề án sáp nhập TDP, ghép khu dân cư, hiện phường có 5 tổ dân phố. Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, chính quyền nhân dân phường Trung Sơn Trầm đã phát huy tiềm năng sẵn có và những điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế, trong sản xuất nông nghiệp ngoài cấy lúa nhân dân đẩy mạnh thực hiện việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng như Hoa, cây cảnh cho thu nhập cao. Nhân dân tích cực tham gia cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, tham gia các hoạt động giữ vững an ninh chính trị và đảm bảo trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Với cương vị công tác được giao, với những kiến thức được đào tạo và kinh nghiệm được tích lũy trong quá trình công tác tôi sẽ có điều kiện thực hiện chương trình hành động gồm 4 điểm chính sau đây:

1. Tích cực tham mưu với Đảng ủy và chính quyền có những giải pháp để cải thiện đời sống nhân dân. Tăng cường giám sát việc thực hiện chủ trương, nghị quyết của Đảng, luật pháp, chính sách của Nhà nước, của địa phương.

2. Liên hệ chặt chẽ với cử tri của các tổ dân phố, tham gia các cuộc tiếp xúc, lắng nghe ý kiến, nắm bắt tâm tư nguyện vọng cử tri để có cơ sở thực tiễn tham gia xây dựng pháp luật bao đảm tính khả thi, bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của nhân dân, của phụ nữ và trẻ em. Đồng thời tập hợp đầy đủ và phản ánh trung thực những mong muốn hợp pháp của cử tri đến với HĐND và các cơ quan chức năng.

3. Là ứng cử viên nữ, là người lãnh đạo của Hội LHPN phường tôi đặc biệt quan tâm việc chăm lo, bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của phụ nữ và trẻ em. Đối với những vấn đề mà cử tri quan tâm, tôi sẽ cùng với địa phương bàn biện pháp giải quyết nhằm chăm lo, cải thiện đời sống vật chất, văn hoá, tinh thần của các gia đình. Trong phạm vi trách nhiệm của mình, tôi sẽ cùng Ban chấp hành Hội LHPN phường xây dựng các chương trình, kế hoạch, giúp phụ nữ về giới thiệu việc làm, vay vốn, tập huấn KHKT, phát triển đội ngũ cán bộ nữ, phát triển hội viên, phổ biến giáo dục pháp luật, xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc.

4. Bản thân không ngừng tu dưỡng rèn luyện phẩm chất đạo đức theo tiêu chuẩn người Đảng viên, người đại biểu HĐND, luôn trung thành với Tổ quốc và hiến pháp nước CHXHCNVN, tích cực học tập để nâng cao trình độ, kiến thức và năng lực thực hiện nhiệm vụ. Bản thân gia đình luôn gương mẫu chấp hành pháp luật, giữ mối quan hệ chặt chẽ, gần gũi với cử tri, nhân dân và các tầng lớp phụ nữ, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng cử tri. Bên cạnh đó tôi sẽ chịu sự giám sát của cử tri trong mọi hoạt động của mình.

***Kính thưa các vị đại biểu!***

***Thưa các ông, các bà đại biểu cử tri***

Với tất cả tâm huyết và năng lực bản thân, tôi trình bày trước đại diện cử tri chương trình thực hiện trách nhiệm của mình nếu được bầu là Đại biểu HĐND thị xã tôi sẽ có điều kiện tốt hơn để gắn kết trách nhiệm của người Đại biểu HĐND với trách nhiệm của người lãnh đạo tổ chức Hội phụ nữ. Dù ở cương vị công tác nào, dù trúng cử hay không trúng cử tôi luôn cố gắng rèn luyện phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Đảng và nhân dân giao phó. Tôi cũng sẽ tiếp tục tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, phấn đấu học tập, nâng cao trình độ, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Cuối cùng tôi xin gửi lời cảm ơn, kính chúc các vị đại biểu, cùng toàn thể các ông bà đại biểu cử tri mạnh khỏe, gia đình hạnh phúc Trân trọng cảm ơn UBMT TQ thị xã, TTĐảng ủy –HĐND-UBND và UBMTTQ phường đã tổ chức hội nghị tiếp xúc gặp gỡ này .

***Xin trân trọng cảm ơn!***

**CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG**  
**ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HĐND THỊ XÃ SƠN TÂY, NHIỆM KỲ 2021-2026**  
*(Đơn vị bầu cử số 7: Phường Sơn Lộc – phường Trung Sơn Tràm)*

**Người ứng cử: Nguyễn Thị Hồng Thanh**

**Chức vụ, đơn vị công tác: Chuyên viên văn phòng HĐND, UBND thị xã Sơn Tây**

-----

**CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG TẠI PHƯỜNG SƠN LỘC**

*Kính thưa các quý vị đại biểu khách quý!*

*Kính thưa toàn thể cử tri!*

Lời đầu tiên cho phép tôi được gửi tới toàn thể hội nghị lời kính chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Được sự giới thiệu của tổ chức, sự tín nhiệm của cử tri nơi công tác và nơi cư trú, tôi rất phấn khởi và vinh dự khi được tham gia ứng cử đại biểu HĐND thị xã Sơn Tây, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Để các cử tri thuận lợi hơn trong quá trình tìm hiểu các ứng cử viên, tôi xin được giới thiệu về bản thân như sau: Tên tôi là Nguyễn Thị Hồng Thanh, sinh năm 1991; hiện nay tôi là công chức đang công tác tại Văn phòng HĐND và UBND thị xã Sơn Tây. Với kinh nghiệm gần 07 năm công tác, được rèn luyện và trưởng thành từ các vị trí công tác khác nhau, bản thân tôi luôn ý thức được vị trí, vai trò, trách nhiệm của người đại biểu HĐND là rất quan trọng. HĐND là cơ quan đại diện cho ý chí, nguyện vọng của Nhân dân, quyết định những vấn đề quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng của địa phương. Do vậy, để đáp ứng yêu cầu và hiệu quả hoạt động của HĐND đòi hỏi mỗi đại biểu phải có phẩm chất đạo đức tốt, bản lĩnh chính trị vững vàng, có năng lực, trí tuệ và kinh nghiệm hoạt động trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình trước yêu cầu mới.

*Thưa toàn thể hội nghị, thưa toàn thể cử tri!*

Tôi rất vinh dự được ứng cử tại Đơn vị bầu cử số 7 gồm phường Sơn Lộc và phường Trung Sơn Tràm. Phường Sơn Lộc là một phường nội thị của thị xã Sơn Tây, chia thành 06 tổ dân phố; trên địa bàn phường có khoảng 126 cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị quân đội và các trường học. Dân cư của phường có trình độ dân trí cao, chủ yếu là cán bộ, công chức, bộ đội và người hoạt động kinh doanh thương mại, dịch vụ. Phường Sơn Lộc là một đơn vị thực hiện tốt chuẩn văn minh đô thị, nếp sống văn hóa, đời sống nhân dân ngày càng được nâng cao, cải thiện. Trong tình hình diễn biến phức tạp của

dịch bệnh Covid-19, phường Sơn Lộc đã làm rất tốt công tác phòng, chống dịch bệnh, khoanh vùng, cách ly và khăn trương truy vết khi trên địa bàn xuất hiện trường hợp bệnh nhân dương tính với Covid-19. Tuy nhiên, bên cạnh đó cũng còn không ít khó khăn về đầu tư nâng cấp cơ sở hạ tầng phục vụ dân sinh, đảm bảo vệ sinh môi trường, nâng cấp hệ thống thoát nước,... Và tôi xem đây là một trong những vấn đề quan trọng, cần được quan tâm đối với địa phương nơi tôi được giới thiệu ứng cử.

Có thể nói, trong quá trình công tác, với vai trò tổng hợp, tham mưu, giúp việc cho Lãnh đạo UBND Thị xã bản thân tôi luôn cố gắng mang hết trí tuệ, kiến thức, khả năng của mình để cống hiến, phục vụ cho cơ quan UBND Thị xã, cũng chính là phục vụ Nhân dân. Được giới thiệu tham gia ứng cử đại biểu HĐND Thị xã nhiệm kỳ này, với tôi là một vinh dự, song cũng là trách nhiệm to lớn đối với một đảng viên, một công chức. Nếu được cử tri tin tưởng, tín nhiệm lựa chọn bầu tôi là đại biểu HĐND Thị xã nhiệm kỳ 2021 - 2026, tôi sẽ thực hiện tốt các nhiệm vụ sau đây:

**Một là**, xây dựng chương trình hành động của bản thân phù hợp với tình hình kinh tế - xã hội của địa phương, cụ thể hóa nhiệm vụ của đại biểu HĐND để phù hợp với chương trình hành động của HĐND Thị xã. Tham gia đầy đủ các hoạt động của HĐND Thị xã; biểu quyết quyết định các vấn đề quan trọng về phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; tích cực tham gia các hoạt động giám sát, hoạt động tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp HĐND.

**Hai là**, phát huy tốt khả năng, sở trường và kinh nghiệm công tác để làm thật tốt vai trò người đại biểu của Nhân dân. Thường xuyên liên hệ chặt chẽ với cử tri bằng nhiều hình thức, đặc biệt là cử tri phường Sơn Lộc để tìm hiểu, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân. Làm tốt vai trò cầu nối giữa cử tri với HĐND, chân thành lắng nghe, chia sẻ, tiếp thu, tổng hợp và phản ánh trung thực ý kiến của Nhân dân để đưa tiếng nói của Nhân dân đến HĐND Thị xã và đề xuất các cấp chính quyền quan tâm, giải quyết các nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của Nhân dân trên mọi lĩnh vực.

**Ba là**, với nhiệm vụ là một công chức tại Bộ phận Một cửa thị xã Sơn Tây từ tháng 7/2017 đến tháng 10/2019 tôi đã được tiếp xúc và trực tiếp phục vụ Nhân dân đến giải quyết TTHC. Vì vậy tôi phần nào hiểu được những khó khăn, vướng mắc của đội ngũ công chức tiếp nhận hồ sơ và Nhân dân khi giải quyết TTHC, đặc biệt là các TTHC áp dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4. Tôi sẽ mang tiếng nói của Nhân dân, tiếng nói của đội ngũ công chức về những trở ngại, khó khăn khi tham gia vào công cuộc cải cách hành chính của địa phương đến HĐND, đến các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền. Đồng thời quan tâm và tích cực thông tin, tuyên truyền để người dân nắm bắt và sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 phục vụ nhu cầu cá nhân ở mọi lúc, mọi nơi, tiết kiệm thời gian, công sức, đặc biệt là trong tình

hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp như hiện nay, cần hạn chế đi lại và tiếp xúc với nhiều người.

**Bốn là**, với tư cách là một nữ ứng cử viên trẻ ứng cử đại biểu HĐND Thị xã nhiệm kỳ 2021 - 2026 tôi mong muốn được đồng hành cùng với các đại biểu, đặc biệt là các nữ đại biểu HĐND mang tiếng nói, vị thế bình đẳng của phái nữ tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến, biểu quyết quyết định các vấn đề quan trọng của địa phương, các vấn đề vì sự tiến bộ của phụ nữ, bình đẳng giới và vấn đề bạo lực trong gia đình. Tôi quan tâm đến chế độ, chính sách cho người cao tuổi, người có công, các đối tượng bảo trợ xã hội và các đối tượng yếu thế trong xã hội. Với đặc điểm có một số đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn phường, tôi rất quan tâm đến sự đoàn kết, gắn bó, thống nhất giữa chính quyền, Nhân dân và lực lượng quân đội. Bên cạnh đó, với vai trò là một đoàn viên thanh niên, tôi mong muốn sẽ lan tỏa được tinh thần, trách nhiệm, nhiệt huyết của thế hệ thanh niên, phát huy tinh thần xung kích của tuổi trẻ dám nghĩ, dám làm, lập thân, lập nghiệp, tham gia phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Tôi xác định đây là cơ hội để bản thân có thể trưởng thành hơn, đóng góp nhiều hơn cho xã hội, vì vậy, dù với vị trí công tác hiện tại, hay khi được cử tri tín nhiệm bầu tôi làm đại biểu HĐND, trách nhiệm của bản thân tôi là không ngừng rèn luyện, tu dưỡng bản thân, giữ gìn phẩm chất đạo đức, tích cực học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị, phấn đấu, nỗ lực làm việc với tinh thần, trách nhiệm cao nhất để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, xứng đáng là người đại biểu của Nhân dân. Đồng thời chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

*Kính thưa các quý vị đại biểu khách quý!*

*Kính thưa toàn thể cử tri!*

Với tinh thần cầu thị, tôi nhận thức sâu sắc sự ủng hộ của các cử tri và toàn thể Nhân dân là điều kiện quan trọng, là sự động viên to lớn, xuyên suốt để tôi thực hiện các nội dung của chương trình hành động đã báo cáo với cử tri ngày hôm nay. Đó chính là nghĩa vụ, quyền lợi, vinh dự và trách nhiệm khi ứng cử đại biểu HĐND Thị xã. Tôi xin hứa sẽ cống hiến, phát huy hết khả năng, tinh thần, nhiệt huyết của mình để phục vụ Nhân dân, vì sự phát triển chung của Thị xã.

Trước khi dừng lời, tôi xin chân thành cảm ơn các quý vị đại biểu và toàn thể cử tri đã lắng nghe bài phát biểu của tôi cũng như các ứng cử viên của đơn vị bầu cử số 7. Hy vọng toàn thể cử tri và Nhân dân sẽ lựa chọn được những ứng cử viên xứng đáng trở thành đại biểu HĐND thị xã Sơn Tây khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Xin chân thành cảm ơn Ban Thường trực Ủy ban



Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã Sơn Tây và phường Sơn Lộ đã tổ chức hội nghị gặp gỡ, trao đổi hết sức quý báu này.

Kính chúc quý vị đại biểu, toàn thể cử tri và Nhân dân phường Sơn Lộ lời chúc sức khỏe, hạnh phúc, thành đạt. Chúc hội nghị thành công tốt đẹp!

Trân trọng cảm ơn!

## CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG

**Ứng cử tham gia HĐND thị xã Sơn Tây nhiệm kỳ 2021 - 2026**

**Tại phường Trung Sơn Trầm**

*Kính thưa các quý vị đại biểu khách quý!*

*Kính thưa toàn thể cử tri!*

Lời đầu tiên cho phép tôi được gửi tới toàn thể hội nghị lời chào, lời kính chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Được sự giới thiệu của tổ chức, sự tín nhiệm của cử tri nơi công tác và nơi cư trú, tôi rất phấn khởi và vinh dự khi được tham gia ứng cử đại biểu HĐND thị xã Sơn Tây, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Để các cử tri thuận lợi hơn trong quá trình tìm hiểu các ứng cử viên, tôi xin được giới thiệu về bản thân như sau: Tên tôi là Nguyễn Thị Hồng Thanh, sinh năm 1991; hiện nay tôi là công chức đang công tác tại Văn phòng HĐND và UBND thị xã Sơn Tây. Với kinh nghiệm gần 07 năm công tác, được rèn luyện và trưởng thành từ các vị trí công tác khác nhau, bản thân tôi luôn ý thức được vị trí, vai trò, trách nhiệm của người đại biểu HĐND là rất quan trọng. HĐND là cơ quan đại diện cho ý chí, nguyện vọng của Nhân dân, quyết định những vấn đề quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng của địa phương. Do vậy, để đáp ứng yêu cầu và hiệu quả hoạt động của HĐND đòi hỏi mỗi đại biểu phải có phẩm chất đạo đức tốt, bản lĩnh chính trị vững vàng, có năng lực, trí tuệ và kinh nghiệm hoạt động trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình trước yêu cầu mới.

*Thưa toàn thể hội nghị, thưa toàn thể cử tri!*

Tôi rất vinh dự được ứng cử tại Đơn vị bầu cử số 7 gồm phường Sơn Lộc và phường Trung Sơn Trầm. Phường Trung Sơn Trầm là phường mới thành lập, nằm cách trung tâm thị xã Sơn Tây 3 km, có diện tích tự nhiên khoảng 361,97ha, trên địa bàn phường có 05 tổ dân phố. Kinh tế của phường Trung Sơn Trầm đã có những bước phát triển rõ rệt, cơ cấu kinh tế tương đối hợp lý và hoàn chỉnh, các ngành nghề phát triển theo hướng đa dạng hóa. Tốc độ tăng tổng giá trị sản xuất hàng năm đạt từ 9,9% trở lên, đời sống của Nhân dân ổn định và phát triển.

Có thể nói, trong quá trình công tác, với vai trò tổng hợp, tham mưu, giúp việc cho Lãnh đạo UBND Thị xã bản thân tôi luôn cố gắng mang hết trí tuệ, kiến thức, khả năng của mình để cống hiến, phục vụ cho cơ quan UBND Thị xã, cũng chính là phục vụ Nhân dân. Được giới thiệu tham gia ứng cử đại biểu HĐND Thị xã nhiệm kỳ này, là một vinh dự, song cũng là trách nhiệm to lớn đối với một đảng viên, một công chức như tôi. Nếu được cử tri tin tưởng,

tín nhiệm lựa chọn bầu tôi là đại biểu HĐND Thị xã nhiệm kỳ 2021 - 2026, tôi sẽ thực hiện tốt các nhiệm vụ sau đây:

**Một là**, xây dựng chương trình hành động của bản thân phù hợp với tình hình kinh tế - xã hội của địa phương, cụ thể hóa nhiệm vụ của đại biểu HĐND để phù hợp với chương trình hành động của HĐND Thị xã. Tham gia đầy đủ các hoạt động của HĐND Thị xã; biểu quyết quyết định các vấn đề quan trọng về phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; tích cực tham gia các hoạt động giám sát, hoạt động tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp HĐND.

**Hai là**, phát huy tốt khả năng, sở trường và kinh nghiệm công tác để làm thật tốt vai trò người đại biểu của Nhân dân. Thường xuyên liên hệ chặt chẽ với cử tri bằng nhiều hình thức, đặc biệt là cử tri phường Trung Sơn Trầm để tìm hiểu, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân. Làm tốt vai trò cầu nối giữa cử tri với HĐND, chân thành lắng nghe, chia sẻ, tiếp thu, tổng hợp và phản ánh trung thực ý kiến của Nhân dân để đưa tiếng nói của Nhân dân đến HĐND Thị xã và đề xuất các cấp chính quyền quan tâm, giải quyết các nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của Nhân dân trên mọi lĩnh vực.

**Ba là**, với vai trò là một công chức tại Bộ phận Một cửa thị xã Sơn Tây từ tháng 7/2017 đến tháng 10/2019, tôi đã được tiếp xúc và trực tiếp phục vụ Nhân dân đến giải quyết TTHC. Vì vậy, tôi phần nào hiểu được những khó khăn, vướng mắc của đội ngũ công chức tiếp nhận hồ sơ và Nhân dân khi giải quyết TTHC, đặc biệt là các TTHC dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4. Tôi sẽ mang tiếng nói của Nhân dân, tiếng nói của đội ngũ công chức về những trở ngại, khó khăn khi tham gia vào công cuộc cải cách hành chính của địa phương đến HĐND Thị xã, đến các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền. Đồng thời quan tâm và tích cực thông tin, tuyên truyền để người dân nắm bắt và sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 phục vụ nhu cầu cá nhân ở mọi lúc, mọi nơi, tiết kiệm thời gian, công sức, đặc biệt là trong tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp như hiện nay, cần hạn chế đi lại và tiếp xúc với nhiều người.

**Bốn là**, với tư cách là một nữ ứng cử viên trẻ ứng cử đại biểu HĐND Thị xã nhiệm kỳ 2021 - 2026 tôi mong muốn được đồng hành cùng với các đại biểu, đặc biệt là các nữ đại biểu HĐND mang tiếng nói, vị thế bình đẳng của phái nữ tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến, biểu quyết quyết định các vấn đề quan trọng của địa phương, các vấn đề vì sự tiến bộ của phụ nữ, bình đẳng giới và vấn đề bạo lực trong gia đình. Tôi quan tâm đến chế độ, chính sách cho người cao tuổi, người có công, các đối tượng bảo trợ xã hội và các đối tượng yếu thế trong xã hội. Với đặc điểm có một số đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn phường, tôi rất quan tâm đến sự đoàn kết, gắn bó, thống nhất giữa chính quyền, Nhân dân và lực lượng quân đội. Bên cạnh đó, với vai trò là một đoàn viên thanh niên, tôi mong muốn sẽ lan tỏa được tinh thần,

trách nhiệm, nhiệt huyết của thế hệ thanh niên, phát huy tinh thần xung kích của tuổi trẻ dám nghĩ, dám làm, lập thân, lập nghiệp, tham gia phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Tôi xác định đây là cơ hội để bản thân có thể trưởng thành hơn, đóng góp nhiều hơn cho xã hội, vì vậy, dù với vị trí công tác hiện tại, hay khi được cử tri tín nhiệm bầu tôi làm đại biểu HĐND, trách nhiệm của bản thân tôi là không ngừng rèn luyện, tu dưỡng bản thân, giữ gìn phẩm chất đạo đức, tích cực học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị, phấn đấu, nỗ lực làm việc với tinh thần, trách nhiệm cao nhất để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, xứng đáng là người đại biểu của Nhân dân. Đồng thời chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

*Kính thưa các quý vị đại biểu khách quý!*

*Kính thưa toàn thể cử tri!*

Với tinh thần cầu thị, tôi nhận thức sâu sắc sự ủng hộ của các cử tri và toàn thể Nhân dân là điều kiện quan trọng, là sự động viên to lớn, xuyên suốt để tôi thực hiện các nội dung của chương trình hành động đã báo cáo với cử tri ngày hôm nay. Đó chính là nghĩa vụ, quyền lợi, vinh dự và trách nhiệm khi ứng cử đại biểu HĐND Thị xã. Tôi xin hứa sẽ cống hiến, phát huy hết khả năng, tinh thần, nhiệt huyết, sức trẻ của mình để phục vụ Nhân dân, vì sự phát triển chung của Thị xã.

Trước khi dừng lời, tôi xin chân thành cảm ơn các quý vị đại biểu và toàn thể cử tri đã lắng nghe bài phát biểu của tôi cũng như các ứng cử viên của đơn vị bầu cử số 7. Hy vọng toàn thể cử tri và Nhân dân sẽ lựa chọn được những ứng cử viên xứng đáng trở thành đại biểu Hội đồng nhân dân thị xã Sơn Tây khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Xin chân thành cảm ơn Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã Sơn Tây và phường Trung Sơn Trầm đã tổ chức hội nghị gặp gỡ, trao đổi hết sức quý báu này.

Kính chúc quý vị đại biểu, toàn thể cử tri và Nhân dân phường Trung Sơn Trầm lời kính chúc sức khỏe, hạnh phúc, thành đạt. Chúc hội nghị thành công tốt đẹp. Trân trọng cảm ơn!

**NGƯỜI VIẾT**

**Nguyễn Thị Hồng Thanh**

**CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG  
CỦA ỦNG CỬ VIÊN ĐẠI BIỂU HĐND THỊ XÃ SƠN TÂY  
KHÓA XX, NHIỆM KỲ 2021-2026**

**(Đơn vị bầu cử số 7: phường Sơn Lộc, phường Trung Sơn Trầm)**

-----

**Họ và tên: Phạm Thị Lệ Thủy**

**Chức vụ, đơn vị: Phó bí thư đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Sơn Lộc**

*Kính thưa các quý vị đại biểu!*

*Kính thưa toàn thể các ông, bà cử tri!*

Hôm nay tôi rất vui được đến với hội nghị các ứng cử viên ứng cử HĐND thị xã Sơn Tây (nhiệm kỳ 2021 – 2026) để gặp gỡ, tiếp xúc với các ông, bà đại biểu cử tri.

Lời đầu tiên cho phép tôi được gửi tới các đồng chí lãnh đạo; Ban Tổ chức Hội nghị, các quý vị đại biểu, cùng toàn thể các ông, bà cử tri lời kính chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất!

**Trước hết tôi xin được tự giới thiệu:**

Tên tôi là: Phạm Thị Lệ Thủy; Sinh ngày: 11/9/1971; Quê quán: Xã Cẩm Nhung, Huyện Cẩm Xuyên, Tỉnh Hà Tĩnh. Tôi sinh ra và trưởng thành ở quê hương thứ hai của tôi chính là phường Sơn Lộc thị xã Sơn Tây – thành phố Hà Nội.

Trong suốt quá trình công tác tôi được tham gia các công tác xã hội được tổ chức phân công là Phó Chủ tịch Hội Phụ nữ phường, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy; Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy; Trưởng Ban Tuyên giáo; Trưởng Khối Dân vận. Vinh dự là đại biểu HĐND từ năm 2004 đến nay đã 17 năm. Nhiệm kỳ 2016 – 2021, được cử tri Trung Sơn Trầm và Sơn Lộc quan tâm, là đại biểu HĐND thị xã Sơn Tây.

Chức vụ công tác hiện nay: Phó Bí thư Đảng ủy; Chủ tịch UBND phường Sơn Lộc; Ủy viên Ban kinh tế - xã hội HĐND thị xã (nhiệm kỳ 2016 – 2021).

Với sự nỗ lực của bản thân, sự quan tâm giúp đỡ của cử tri của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn, sự hỗ trợ của đồng chí đồng nghiệp cho nên mọi nhiệm vụ được giao tôi luôn hoàn thành, những đề xuất, kiến nghị của cử tri tôi luôn lắng nghe để báo cáo các cấp các ngành giải quyết, chính vì vậy đến nay diện mạo đô thị có nhiều khởi sắc, nhiều ngõ phố hè đường được cải tạo, nâng cấp giảm bớt ngập úng, tạo điều kiện giao thương thuận lợi và phát triển, nhiều nhà văn hóa được xây dựng khang trang tạo điều kiện nhân dân có nơi hội họp sinh hoạt đã thúc đẩy được phong trào văn hóa văn nghệ TDTT nâng cao đời sống tinh thần và sức khỏe cho nhân dân.

Ngoài ra, tôi và các đồng chí lãnh đạo của phường cùng với các đơn vị quân đội, các doanh nghiệp luôn quan tâm thực hiện chăm sóc người có công, làm tốt công tác xã hội hóa để các dịp lễ, tết, khi gia đình gặp những khó khăn hoặc xây dựng, sửa chữa nhà ở được dành tình cảm, và món quà tinh thần tri ân với người có công.

Toàn phường không có hộ đói, hộ nghèo giảm, các đối tượng bảo trợ, người cao tuổi ngày càng được quan tâm hơn.

Tệ nạn xã hội được đẩy lùi, an ninh chính trị, trật tự ATXH được giữ vững.

Trên các cương vị công tác, bản thân tôi đã cùng tập thể nhân dân và cán bộ phường Sơn Lộc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, an ninh quốc phòng, phường luôn đạt và đạt vượt các chỉ tiêu được giao. Đảng bộ phường nhiều năm liền đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu, nhân dân và cán bộ phường được UBND thành phố tặng Cờ thi đua xuất sắc, cùng nhiều bằng khen và giấy khen các cấp. Trong nhiệm kỳ vừa qua, là đại biểu HĐND thị xã (nhiệm kỳ 2016 – 2021), tôi cùng với đ/c Phúc, đ/c Đạt của Tổ Đại biểu HĐND đã lắng nghe ý kiến của cử tri phường Trung Sơn Trầm và phường Sơn Lộc để giải quyết những vấn đề cử tri quan tâm, đề xuất.

Tuy nhiên, vẫn còn một vài tồn tại từ lâu, đến nay vẫn chưa được giải quyết, hoặc giải quyết chưa dứt điểm như: xét cấp GCNQSDĐ, một vài khu dân cư vẫn còn ngập úng. Nguyên nhân là tồn tại ở công tác quy hoạch, chính sách còn nhiều bất cập. Đó là những vấn đề mà tôi thực sự quan tâm và trăn trở, đang từng bước đề nghị với các cấp, các ngành để tháo gỡ, giải quyết.

Trong thời gian tới, xu thế toàn cầu hóa trong thời đại cách mạng khoa học công nghệ 4.0 tiếp tục phát triển mạnh mẽ sẽ tạo thuận lợi và thời cơ, nhưng cũng nhiều thách thức. Thị xã Sơn Tây được quy hoạch là đô thị vệ tinh cũng là

cơ hội để phường Trung Sơn Trầm và phường Sơn Lộc tiếp tục nhận được sự quan tâm, đầu tư của thị xã. Đây là tiền đề quan trọng để 2 phường phát triển nhanh, bền vững.

Nếu được các ông, bà cử tri tin tưởng, tín nhiệm, với tư cách là cán bộ lãnh đạo quản lý và là một đại biểu dân cử, tôi sẽ có điều kiện thuận lợi hơn, trong việc thực hiện vai trò, trách nhiệm của mình, để đề xuất với cấp ủy, chính quyền về những yêu cầu mà cử tri quan tâm trên tất cả các lĩnh vực kinh tế - văn hóa xã hội- an ninh, quốc phòng; thông qua các hoạt động giám sát và chất vấn tại các kỳ họp.

Bản thân sẽ không ngừng rèn luyện phẩm chất đạo đức và lối sống, nâng cao trình độ năng lực; Luôn nâng cao tinh thần trách nhiệm, gắn bó mật thiết với nhân dân để tháo gỡ những khó khăn vướng mắc còn tồn tại.

Phát huy hết trách nhiệm và quyền hạn của người đại biểu dân cử, tham dự đầy đủ các kỳ họp của HĐND, tích cực tham gia xây dựng các nghị quyết của HĐND sao cho phù hợp với đặc điểm tình hình phường Sơn Lộc và Trung Sơn Trầm, cải thiện nâng cao chất lượng đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, đưa kinh tế - xã hội phát triển, TTATXH được giữ vững.

***Kính thưa các quý vị đại biểu!***

***Kính thưa các ông bà cử tri!***

Dù có trúng cử hay không trúng cử bản thân tôi cũng luôn cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ được phân công và luôn luôn mong nhận được sự đóng góp ý kiến của các ông, bà cử tri trong quá trình công tác của mình.

Xin chân thành cảm ơn MTTQ thị xã Sơn Tây và phường Trung Sơn Trầm đã tạo điều kiện cho tôi và các ứng cử viên tiếp xúc với cử tri ngày hôm nay.

Cảm ơn các ông, bà cử tri đã quan tâm lắng nghe.

Nguyện vọng của tôi là tiếp tục được cống hiến và phục vụ nhân dân, rất mong được cử tri ủng hộ.

***Tôi xin chân thành cảm ơn!***